

# THÀNH ỦY CẦN THƠ

\*

Số 1508-CV/TU

*Tập trung thực hiện có hiệu quả  
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020  
của Thủ tướng Chính phủ  
về phòng, chống dịch bệnh Covid-19*

# ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

*Cần Thơ, ngày 31 tháng 3 năm 2020*

*Kính gửi:* - Các quận ủy, huyện ủy,  
- Các ban cán sự đảng, đảng đoàn,  
đảng ủy trực thuộc Thành ủy,  
- Các ban xây dựng Đảng của Thành ủy,  
- Các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc  
và đoàn thể chính trị - xã hội thành phố.

-----

Thực hiện Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, với tinh thần coi trọng sức khỏe và tính mạng của con người là trên hết và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”, Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

**1-** Quán triệt, thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, có hiệu quả lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các nhiệm vụ trọng tâm trong Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”; nâng cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm của cả hệ thống chính trị và nhận thức của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng, chống, ngăn chặn có hiệu quả dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố.

**2-** Ủy ban nhân dân thành phố có kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện việc cách ly trên địa bàn thành phố đúng theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”.

**3-** Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, nhân viên lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

**4-** Các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại nhà, trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và tổ chức họp trực tuyến theo đúng tinh thần Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; tùy theo yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị đặc biệt và tham gia phòng, chống dịch mà bố trí cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại cơ quan cho phù hợp. Đồng thời, lưu ý tăng cường trực bảo vệ cơ quan, kịp thời xử lý mọi tình huống, không để bị động, bất ngờ.

**5-** Tất cả cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong hệ thống chính trị, đơn vị sự nghiệp công lập phải chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch theo sự chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch các cấp. Đồng thời, tích cực tham gia vào công tác phòng, chống dịch theo sự phân công của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của thành phố, cũng như của các địa phương.

**6-** Công an thành phố phối hợp với ngành y tế thành phố và các ngành chức năng có liên quan theo dõi, nắm chặt tình hình trên địa bàn thành phố, đặc biệt đối với thực hiện nghiêm không tập trung quá 02 người ngoài phạm vi công sở, trường học, bệnh viện và tại nơi công cộng, xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ “Về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19”. Đồng thời, phối hợp với Ban Tuyên giáo Thành ủy, Sở Thông tin và Truyền thông và các ngành, các địa phương xử lý nghiêm, đúng quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân đưa thông tin sai sự thật gây hoang mang trong dư luận, làm ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn thành phố.

**7-** Giao Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan tập trung chỉ đạo các cơ quan thông tấn, báo chí trên địa bàn thành phố tuyên truyền, phổ biến ngay Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Ban Tuyên giáo Thành ủy chủ trì, phối hợp với Ban Chỉ đạo thành phố và các ngành chức năng có liên quan thường xuyên theo dõi, cập nhật tình hình, tổng hợp tình hình dịch bệnh Covid-19 báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy để kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Ban Bí thư Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo),
- Văn phòng Trung ương Đảng (để báo cáo),
- Đồng chí Bí thư, Phó BT TTTU (để báo cáo),
- Các đ/c Thành ủy viên,
- Lưu Văn phòng Thành ủy.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Phạm Văn Hiểu**